

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2030”

Thực hiện Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2030”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2030”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Huy động mọi nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh cho phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, góp phần thúc đẩy phát triển khu du lịch Hồ Hòa Bình trở thành Khu du lịch quốc gia và vùng trọng điểm du lịch của tỉnh Hoà Bình.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước; định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác thông tin quảng bá xúc tiến đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng từng bước xây dựng thương hiệu cho khu du lịch.

2. Yêu cầu

Xây dựng và phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình phải bám sát định hướng và các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2030.

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu và thành phố Hoà Bình có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Kế hoạch chi tiết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan phải đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực có

tính khả thi nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Quá trình triển khai xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; đảm bảo công tác bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

Xây dựng Khu du lịch Hồ Hòa Bình đến năm 2025, cơ bản đáp ứng các tiêu chí được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch Hồ Hòa Bình có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; có chất lượng, có thương hiệu trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh Hòa Bình, là một trong 12 Khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường gắn với hệ sinh thái lòng hồ.

1.2 Mục tiêu cụ thể

- Năm 2020 đón khoảng 630.000 lượt khách, trong đó khoảng 30.000 lượt khách quốc tế. Đến năm 2025 đón khoảng 1.020.000 lượt khách, trong đó 51.000 lượt khách quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 1.600.000 lượt khách, trong đó khoảng 90.000 lượt khách quốc tế.

- Tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành): Năm 2020 đạt khoảng 200 tỷ đồng. Đến năm 2025 đạt khoảng 580 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 1.800 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu việc làm: Năm 2020 tạo việc làm cho khoảng 900 lao động, trong đó khoảng 300 lao động trực tiếp. Đến năm 2025 tạo việc làm cho khoảng 2.100 lao động, trong đó 1.400 lao động trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động với khoảng 1.300 lao động trực tiếp.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch

Tuyên truyền nâng cao ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch Hồ Hòa Bình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy chế của Ban quản lý.

Các Sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình sẽ tạo ra nhiều việc làm, đem lại hiệu quả về kinh tế nâng cao đời sống cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân và khách

du lịch nâng cao nhận thức trong ứng xử văn hóa, văn minh, bảo vệ di sản văn hóa, tài nguyên môi trường góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu, sức hấp dẫn của Khu du lịch Hồ Hòa Bình để trở thành Khu du lịch quốc gia.

2.2. Xây dựng cơ chế chính sách

Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù ưu đãi về nguồn vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách tài chính, thuế, tín dụng,... nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội khuyến khích thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực đến tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai các dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật có quy mô lớn và sản phẩm du lịch có chất lượng cao tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, những điểm du lịch cộng đồng tại địa bàn khó khăn có tiềm năng du lịch.

Cải cách hành chính, giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép, phê duyệt dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Có chính sách ưu tiên những dự án đầu tư có quy mô và dịch vụ chất lượng cao, thân thiện với môi trường góp phần tạo thương hiệu cho khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; công tác bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc; phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên vùng hồ để phát triển du lịch.

2.3. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh và các địa phương có liên quan; thành lập Ban quản lý của Khu du lịch hồ Hòa Bình đáp ứng yêu cầu quản lý liên ngành, liên vùng đối với các hoạt động trong Khu du lịch hồ Hoà Bình.

Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 tạo sự thống nhất, phát triển đồng bộ.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, kiểm soát chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khách du lịch.

Xây dựng Quy tắc ứng xử văn minh khi tham gia các hoạt động du lịch, sử dụng dịch vụ du lịch để tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện trong Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Ban hành Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia để quản lý khai thác tài nguyên đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch, hoạt động dịch vụ du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến hành lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng như: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; khu phát triển sản phẩm du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp; các điểm công viên chuyên đề và công viên cảnh quan; các trung tâm dịch vụ du lịch; khu dân cư kết hợp dịch vụ đa chức năng; các tuyến phố đi bộ; điểm du lịch cộng đồng,... theo quy hoạch của Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

2.4. Đầu tư xây dựng hạ tầng và hỗ trợ các dự án đầu tư

Có kế hoạch cân đối nguồn lực ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng cho các phân khu chức năng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư phát triển sản phẩm theo quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

Triển khai các dự án ưu tiên đầu tư hạ tầng từ ngân sách nhà nước theo quy hoạch như: Hệ thống đường giao thông, các bến thuyền, bãi đỗ xe phục vụ khách du lịch; hệ thống các tuyến cung cấp điện, cấp nước; phát triển hệ thống hạ tầng thông tin viễn thông;... hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, nghề tiểu thủ công nghiệp để tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch khu du lịch sinh thái, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí,... trong Khu du lịch Hồ Hoà Bình.

Duy trì trao đổi hợp tác công - tư để giải quyết những khó khăn vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy mạnh công tác xã hội hóa thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đến đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn, khu vui chơi giải trí chất lượng cao,... tại vùng lõi của Khu du lịch hồ Hoà Bình.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các dự án xây dựng các khu dịch vụ du lịch phức hợp, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao và các ngành dịch vụ khác phục vụ khách du lịch đến Khu du lịch Hồ Hoà Bình.

2.5. Phát triển sản phẩm trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình

Tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng trong Khu du lịch hồ Hoà Bình như: Sản phẩm du lịch tâm linh Đền Thác Bờ, huyện Cao Phong và Đà Bắc; Đền Đồi Cô xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc; sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao tại đảo Sung, huyện Đà Bắc; khu vực vịnh Ngòi Hoa, hồ Hoa, huyện Tân Lạc; sản phẩm du lịch vui chơi giải trí mặt nước chất lượng cao tại khu vực vịnh Ngòi Hoa; sản phẩm du lịch cộng đồng tại các xóm Ngòi, xóm Trụ, xóm Ké, xóm Đá Bia,... Sản phẩm du lịch nuôi thủy sản trên hồ Hoà Bình. Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch tìm hiểu văn hóa các dân tộc đồng thời quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch hỗ trợ.

Tiếp tục khai thác tuyến du lịch đường thủy từ Cảng du lịch Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh lên Hoà Bình để kết nối lên Hồ Hoà Bình. Xây dựng chương trình tuyến du lịch đường thủy trên sông Đà kết nối các điểm du lịch Khu du lịch

hồ Hòa Bình với hồ thủy điện các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, đóng mới các loại tàu, thuyền đạt tiêu chuẩn chất lượng cao phục vụ chở khách du lịch trong Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Xây dựng một số điểm dừng chân, trồng hoa, cây cảnh tạo hình ảnh độc đáo cho Khu du lịch hồ Hòa Bình để khách du lịch tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Lựa chọn những mẫu sản phẩm hàng lưu niệm mang đặc trưng riêng có chất lượng, phù hợp với đặc điểm của Khu du lịch Hồ Hoà Bình.

Khuyến khích tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên hồ Hòa Bình ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch có khả năng lực cạnh tranh với các khu, điểm du lịch khác.

2.6. Công tác quảng bá, xúc tiến Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch của tỉnh cho Khu du lịch Hồ Hòa Bình ở tỉnh, khu vực, trong nước và quốc tế. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình tập trung theo danh mục các dự án ưu tiên trong quy hoạch.

Biên soạn phát hành các tài liệu, ấn phẩm, video clip, phim, tập gấp, bản đồ du lịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh để giới thiệu quảng bá về tiềm năng và sản phẩm của Khu du lịch Hồ Hoà Bình. Tham gia các Hội chợ, liên hoan du lịch của khu vực, toàn quốc và quốc tế để quảng bá giới thiệu về Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Tổ chức mời các đoàn Famtrip, Press trip đến để khảo sát và giới thiệu quảng bá cho Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Phát huy vai trò các cơ quan truyền thông của Trung ương, Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công thông tin điện tử tỉnh và các trang mạng xã hội để tuyên truyền quảng bá về tiềm năng và sản phẩm du lịch của Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Xây dựng trang Web của Khu du lịch Hồ Hòa Bình để thông tin giới thiệu về tiềm năng, sản phẩm du lịch của Hồ Hòa Bình đến các nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế.

Phối hợp với Tổng cục Du lịch, các tổ chức lữ hành trong nước và quốc tế để quảng bá hình ảnh Khu du lịch hồ Hòa Bình. Hợp tác với các tỉnh trong khu vực, nhất là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá giới thiệu về Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Phát huy vai trò của Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động quảng bá hình ảnh và giới thiệu sản phẩm của Khu du lịch hồ Hòa Bình.

2.7. Công tác phát triển thị trường khách du lịch

Thị trường khách nội địa đến từ Thủ đô Hà Nội sẽ đóng vai trò là nguồn cung khách chính cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Ngoài ra là các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; các tỉnh vùng Tây Bắc Như: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Hà Nam, Phú Thọ và khách nội tỉnh đi nghỉ du lịch

cuối tuần quan tâm đến cảnh đẹp thiên nhiên, lối sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ ngơi, thư giãn trên lòng hồ và du lịch tâm linh hành hương đến Đền Thác Bờ đặc biệt là trong dịp lễ hội.

Thị trường khách du lịch quốc tế đến Khu du lịch hồ Hoà Bình chủ yếu đến Việt Nam qua đường hàng không (sân bay Nội Bài), tập trung vào các thị trường Tây Âu như: Pháp, Anh, Đức; thị trường Bắc Mỹ: Mỹ, Canada; thị trường Đông Bắc Á: Hàn Quốc, Nhật; thị trường Đông Âu và thị trường các nước ASEAN. Cần ưu tiên, củng cố và phát triển các thị trường du khách quốc tế truyền thống... tập trung vào phân khúc thị trường khách du lịch cộng đồng, trải nghiệm, khám phá tìm hiểu bản sắc văn hóa.

2.8. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo giai đoạn và hàng năm cho Khu du lịch Hồ Hoà Bình. Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, giao tiếp, thuyết minh, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, người lái và phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch trong Khu du lịch Hồ Hoà Bình.

Các ngành, địa phương phối hợp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu du lịch Hồ Hoà Bình. Có chính sách thu hút nhân lực có trình độ tay nghề cao để đảm nhiệm những vị trí then chốt ở các khu, điểm du lịch chất lượng cao trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

Hỗ trợ công tác giáo dục cộng đồng, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tập huấn bồi dưỡng chuyên đổi nghề từ lao động nông nghiệp nông thôn sang khu vực dịch vụ, du lịch.

Thường xuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch cho lao động nghề du lịch trên Khu du lịch hồ Hoà Bình.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ quản trị cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong Khu du lịch hồ Hoà Bình.

2.9. Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hoà Bình và Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình với các trung tâm du lịch lớn của cả nước như các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và các tỉnh trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Đặc biệt là về kinh nghiệm quản lý; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quảng bá xúc tiến du lịch; tiếp thị và khai thác thị trường khách quốc tế cho Khu du lịch hồ Hoà Bình.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình về liên kết đầu tư xây dựng cơ sở hạ

tăng, khai thác tài nguyên phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác với các Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch của các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để kết nối các tour, tuyến du lịch và sản phẩm du lịch đưa khách đến với Khu du lịch hồ Hòa Bình.

2.10. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý môi trường

Xây dựng Nội quy quy định cụ thể đối với các hoạt động dịch vụ du lịch và đối với du khách khi đến tham quan du lịch tại Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Xây dựng phương án và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Hòa Bình và an ninh, an toàn cho các hoạt động du lịch và du khách đến tham quan du lịch tại Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình về công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên và môi trường của Khu du lịch hồ Hòa Bình

Ban hành các quy định về quản lý hoạt động tàu, thuyền vận chuyển khách du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch trên mặt hồ Hòa Bình. Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí quy định về bảo vệ môi trường đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên hồ.

Thực hiện các biện pháp, chế tài xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch trên hồ Hòa Bình. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ giảm thiểu tác động đến môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch trên khu vực hồ Hòa Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh

Chỉ đạo các thành viên phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch giai đoạn và hàng năm thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030” theo Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý quy hoạch phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình theo chức năng; xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030; kiến nghị những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong quá trình thực hiện quy hoạch.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các việc sau:

+ Xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia.

+ Thành lập Ban quản lý và xây dựng Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

+ Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch vào Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

+ Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, định hướng phát triển sản phẩm du lịch; phát triển thị trường khách du lịch; xây dựng các tua, tuyến du lịch cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chủ trì, phối hợp liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình với Thủ đô Hà Nội, các tỉnh trong vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và các tỉnh trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

- Theo dõi đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi đầu tư để thu hút các dự án đầu tư phát triển tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương dự án đầu tư theo quy định; duyệt dự án đầu tư; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư các dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các phân khu chức năng theo quy hoạch để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nguồn vốn đầu tư theo giai đoạn và hàng năm của tỉnh, nguồn kinh phí chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch quốc gia, các nguồn vốn khác để ưu tiên đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển hạ tầng cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư hạ tầng và các dự án phát triển cơ sở vật chất du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đã được phê duyệt.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định dự toán kinh phí chương trình, kế

hoạch, quy hoạch, dự án theo quy định Luật ngân sách nhà nước hiện hành các văn bản có liên quan.

- Căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh, hằng năm cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng quy định về giá vé, giá các dịch vụ trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng các nguồn kinh phí thu được của các đơn vị được phép thu phí du lịch theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình rà soát, xây dựng quy hoạch quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện các dự án phát triển trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chỉ đạo công bố công khai các chỉ tiêu, quy định về bảo vệ môi trường đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên Hồ Hòa Bình. Tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên trong Khu du lịch hồ quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường; kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước thải đối với dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo quy định của pháp luật.

6. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển theo quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Lập quy hoạch xây dựng chung tỷ lệ 1/10.000 trong Khu du lịch Hồ Hòa Bình để kêu gọi đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu tổ chức lập quy hoạch các phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án thành phần của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình từng giai đoạn, hằng năm theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo quy định của pháp luật.

7. Sở Giao thông Vận tải

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông các dự án đầu tư du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình xây

dựng, đề xuất thực hiện danh mục các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, hệ thống đường, cảng, bến tàu thuyền trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Lắp đặt hệ thống biển báo, biển hướng dẫn tại các điểm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan phân luồng, tuyến giao thông ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên hồ; phối hợp tổ chức kiểm tra xử lý các phương tiện vận tải không đủ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho khách du lịch; kiểm tra các bãi đỗ, điểm dừng và xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch vi phạm quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và khách du lịch đến Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng Trang tin điện tử quảng bá du lịch cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý sử dụng đất nông, lâm nghiệp đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình theo quy định.

- Lồng ghép các chương trình đầu tư của Trung ương và của tỉnh hỗ trợ các dự án trồng rừng, nuôi thủy sản, phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch trong khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình; hỗ trợ khôi phục và duy trì các nghề truyền thống để tạo ra các sản phẩm phục vụ khách du lịch đến Hồ Hoà Bình.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm du lịch đặc trưng, định hướng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

11. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng hệ thống đường điện cho các dự án đầu tư phát triển trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

- Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển nghề thủ công, làng nghề... trên Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với các làng nghề, các điểm du lịch cộng đồng trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo quy hoạch.

- Chỉ đạo các trường tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện cho học sinh đi tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình để được trải nghiệm từ đó có ý thức tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường của khu du lịch hồ Hòa Bình.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện quản lý về lao động và định hướng về tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn để chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Đề xuất cơ chế thu hút nhân lực thuộc ngành nghề du lịch có trình độ tay nghề cao đến làm việc ở Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai các trương trình đào tạo nghề về du lịch; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề cho lao động nông nghiệp chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống các tệ nạn xã hội và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

14. Công An tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các khu, tuyến, điểm du lịch, khu di tích.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động của các dịch vụ du lịch tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ và Công an các huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch tại địa phương; chủ động tham mưu, tổ chức quản lý hoạt động du lịch tại địa phương và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tập trung chú ý đến việc quan hệ, tiếp xúc, trao đổi làm việc với người nước ngoài; rà soát và quản lý đối tượng, điều tra phá án làm trong sạch địa bàn tạo môi trường thuận lợi để phát triển hoạt động du lịch. Thành lập các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, quản lý tại các điểm du lịch nhất là trong những dịp lễ hội, không để xảy ra tình trạng chèn ép, đeo bám, lừa đảo khách du lịch.

- Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Hòa Bình và an ninh, an toàn cho khách du lịch. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự liên quan đến hoạt động du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; thông tin kịp thời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh, trật tự, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ và quần chúng nhân dân tại Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

15. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, trong đó tập trung ưu tiên công tác quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tập trung xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo danh mục các dự án ưu tiên đầu tư ban hành từng giai đoạn, hằng năm theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Quảng bá xây dựng thương hiệu cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình; tổ chức xúc tiến phù hợp với từng phân khúc thị trường khách du lịch cụ thể.

16. Ủy ban nhân dân các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình

- Chủ trì, bố trí kinh phí thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư hạ tầng của khu du lịch trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vật xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển sản phẩm du lịch theo định hướng quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

- Chỉ đạo tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của địa phương; công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch theo quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

- Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích thu hút đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển sản phẩm du lịch theo định hướng quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá, tài nguyên du lịch; tổ chức tốt hoạt động lễ hội truyền thống trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình phục vụ phát triển du lịch.

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư hoạt động trong lĩnh

vực kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

17. Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình

- Chủ động nghiên cứu nắm bắt định hướng phát triển trong quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình để thông tin kết nối, quảng bá giới thiệu cho các doanh nghiệp tham gia đầu vào các dự án phát triển du lịch.

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực du lịch; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình tới khách du lịch trong nước và quốc tế.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình tổ chức triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Bộ VH,TT&DL;
- Tổng cục Du lịch;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu, TP Hòa Bình;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh Phạm Anh Quý;
- Lưu: VT, KGVX (Vu37^b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chương